



ฉบับที่ 10/2559

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมิถุนายน 2559

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2559 ทรงตัวจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ยังทรงตัว โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัจจัยหนุนจากรายได้ภาคเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังมีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีอยู่ต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาอาหารสำเร็จรูป ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ ด้านเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 แต่ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย ทั้งหมวดสินค้าจำเป็นและสินค้าไม่จำเป็น เป็นผลจากแรงกดดันทางด้านรายได้ โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดโปรโมชั่นของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อเร่งยอดขายและการเปิดตัวรถยนต์ใหม่หลายรุ่น ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงมาอยู่ที่ 31.8 จากเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่ 38.9 สะท้อนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และราคาผลผลิตพืชสำคัญที่หดตัว สำหรับ**ภาคบริการ** รายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารชะลอลงจากเดือนก่อน โดยรายได้ในหมวดการบริการที่พักแรมในเกสต์เฮาส์ลดลง ขณะที่รายได้ที่พักในโรงแรมและรีสอร์ท การบริการอาหารในภัตตาคารและร้านอาหารเพิ่มขึ้น สำหรับอัตราการเข้าพักโรงแรมในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 34.7 สูงขึ้นจากเดือนก่อน

อย่างไรก็ดี ในเดือนนี้เศรษฐกิจยังมีแรงส่งจากการ**ใช้จ่ายภาครัฐ**โดยรวมที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 36.0 เทียบกับเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) ที่มีการเบิกจ่าย 6,630.5 ล้านบาท สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ยังมีการเบิกจ่ายต่อเนื่อง แม้จะแผ่วลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย โดยในเดือนนี้มีการเบิกจ่าย 1,807.1 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบปกติชะลอลง ตามการเบิกจ่ายของกรมทรัพยากรน้ำที่ลดลง แต่การเบิกจ่ายของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทานยังขยายตัว

ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนยังมีการเบิกจ่ายต่อเนื่อง โดยเดือนนี้เบิกจ่าย 1,040 ล้านบาท

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.8 และหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลทุกประเภทและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังหดตัว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการยังลดลงในทุกขนาดกิจการ ขณะที่เงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัว ส่วนใหญ่อยู่ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค โดยเดือนนี้มีกิจการขนาดใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันยางดำและสารเคมีสำหรับใช้ผลิตเยื่อกระดาษ

(9,100 ล้านบาท) กิจกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไอน้ำ 2 โครงการ (11,490 ล้านบาท) และกิจกรรมผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (1,780 ล้านบาท) เป็นต้น

การผลิตภาคเกษตรกรรม ดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญ หดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.0 และยังหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากผลของราคาเป็นสำคัญ โดยราคามันสำปะหลังหดตัวมากขึ้นตามคุณภาพแป้งที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง ราคายางพาราหดตัวมากขึ้น ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตพืชสำคัญปรับตัวดีขึ้นบ้าง ตามผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวเป็นสำคัญ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.0 และหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการผลิตลดลงในเกือบทุกหมวด ทั้งการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายขาวที่ลดลง ตามปริมาณอ้อยเข้าหีบที่น้อยกว่าปีก่อนจากปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ความต้องการจากต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผลิตเครื่องดีมีแอลกอฮอล์ลดลง จากสต็อกที่ยังอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ปรับเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการผลิตอยู่ในระดับต่ำมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 แต่ความต้องการจากต่างประเทศยังโน้มลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.91 ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสำเร็จรูปเป็นสำคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.54 สูงขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.8

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์เดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5 และขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนเมษายน โดยเงินฝากออมทรัพย์ยังขยายตัว ขณะที่เงินฝากประจำและกระแสรายวันหดตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เงินออมบางส่วนไหลออกไปลงทุนในทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ด้านสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 และขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยขยายตัวจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจเป็นสำคัญ ขณะที่สินเชื่อเงินให้กู้ยืมชะลอลง ส่วนหนึ่งเนื่องจากสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐในเดือนก่อนหน้า

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 สิงหาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 04333 3000 ต่อ 3415

E-mail: PornnipT@bot.or.th